
Sameiginlegur fundur í umhverfisnefnda Heiðarskóla og 

Skýjaborgar 5. maí 2017  Kl. 13:00 í Heiðarskóla 

 

Mættir:  Elsti árgangurinn í leikskólanum og fulltrúar úr umhverfisnefnd á yngsta stiginu 

Freyja, Oddur, Aldís og Arnþór Máni,  Halldór, Lóa ‚Ólafur, Hafdís, Eiríkur, Valgarður, Fylkir, 

Brynja, Natalía og Einar. 

 

 Við ræddum mikilvæg verkefni í umhverfisnefndinni og í okkar skólum.  Við 

viljum fara vel með náttúruna og geta verið úti og leikið okkur. 

Við pössum vel upp á að flokka ruslið okkar eins og plast, pappír, málma og 

lífrænan úrgang. Við töluðum um hvað er hægt að búa til úr efninu sem við 

flokkum og endurvinnum eins og dagblöð og flugvélar. Ýmislegt er líka hægt 

að nota í listaverk.  

 Báðar skólarnir eru líka búnar að tína rusl í hverfinu í kringum skólana. 

 Heiðarskólakrakkarnir sögðu frá verkefnunum, söfnunin á farsímum til 

endurvinnslu og matarvigtunarvikunni. 

 Við gróðursettum  sallat og blóm í eggjabökkum. 

 Myndataka af hópnum 


